



ที่ ตช ๐๐๓๒.๓๔/๓ ๙๕ ๘

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
๑๐๓๓๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๖๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๓๐๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗  
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๘๗๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนสรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวม ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น การจัดทำข้อบังคับกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการด้านทะเบียนประวัติแต่ละขั้นตอน ในขั้นนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคำสั่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการในด้านทะเบียนประวัติแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาลงนาม

๒. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด

ที่ประชุมมีความเห็นในภาพรวมว่า ปัจจุบันทั้งสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลไปอย่างมากแล้ว เห็นควรให้มีการพัฒนาระบบเพื่อรับข้อมูลระหว่างกันต่อไปในอนาคต และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีระบบสารสนเทศข้อมูล

/อาชญากรรม...

อาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) มีความพร้อมที่จะรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในหลายเรื่อง เช่น การรับข้อมูลเรื่องหมายจับกับสำนักงานศาลยุติธรรม การส่งข้อมูลเกี่ยวกับเลขคดีอาญาและข้อมูลผู้ต้องหาในคดีอาญากับสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการข้อมูลผลคดีถึงที่สุด หากเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานอัยการสูงสุดจะสามารถรับข้อมูลหมายเลขคดีดำ หมายเลขคดีแดงมาประกอบกับเลขคดีอาญาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอยู่ และนำมาใช้กับระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) ได้ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารบบคดีกระบวนการยุติธรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้แล้ว จึงมีมติที่ประชุมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ประสานข้อมูลดำเนินการทางเทคนิคเพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้ และหากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำบริการข้อมูล (service) ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานประสงค์จะใช้ข้อมูลจากส่วนใดก็ให้ทำระบบรองรับการใช้งานเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งจะ使得ทุกหน่วยงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน

๓. การแก้ไขปัญหาระยะยาว การทบทวนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

ที่ประชุมมีความเห็นในภาพรวมว่า เนื่องจากขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติทะเบียนประวัติอาชญากร พ.ศ. .... ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความรอบคอบ ครบถ้วน และยังคงจำเป็นต้องมีกฎหมายด้านการทะเบียนประวัติอาชญากรในระดับพระราชบัญญัติ เห็นควรต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้น เช่น ข้อมูลที่ดึงจากการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน จะมีสถานะเป็นที่ยอมรับถึงความถูกต้องของข้อมูล/ความชอบด้วยกฎหมายเพียงใด โดยไม่ต้องย้อนกลับไปยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การกำหนดเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะเพิ่มกลไกในการตรวจสอบกลั่นกรองจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาชนในการกลั่นกรองประเด็นต่าง ๆ เช่น ความผิดใดที่ควรเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยประวัติอาชญากร เป็นต้น โดยแนวความคิดผลักดันร่างพระราชบัญญัติทะเบียนประวัติอาชญากร พ.ศ. .... จะเป็นประโยชน์ เนื่องจากจะทำให้การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร มีนายทะเบียนที่จะรับรองเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมีหลักเกณฑ์กำหนดการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูล ในขั้นนี้ จึงเห็นควรให้สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติ พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม  
สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการดำเนินการในระยะสั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท



(อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  
กองทะเบียนประวัติอาชญากร  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๘๑๕